



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/ว ๕๐๑

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สปพ., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สปข. ๑ - ๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมซึ่งมี อปส. (พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงขอให้ สทท., สวท., สนข. และ สปข.๑ - ๘ ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ฝ่ายเลขานุการทุกวันจันทร์ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมแนบ QR Code ตัวอย่างคลิป หน่วยงานละ ๑ คลิป ส่งให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเสนอ อปส.ต่อไป สำหรับการรายงานประจำเดือนขอให้รายงานเฉพาะประเด็นหลักภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมเสนอ ครม.รวมทั้งประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสื่อสารประจำปี ๒๕๖๕ ของ กปส. ให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานทุกสิ้นเดือน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยขอให้ส่งรายงานทั้งหมดให้ฝ่ายเลขานุการ ทางอีเมล [iocprd2557@gmail.com](mailto:iocprd2557@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวเพ็ญภา เข้มตรง)

ร.ผอ.สปส.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

**ประเด็น IOC ประจำปีสภา**  
**ประจำปีวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

ประเด็น	รายละเอียด	หมายเหตุ
<p><b>๑.ลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล บรรเทาค่าครองชีพประชาชน</b></p>	<p>กรม. ขยายกรอบเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้า น้ำมันดีเซล ๕ บาท/ลิตร ต่อเนื่อง ๒ เดือน มีผลเริ่ม ๒๑ พ.ค.-๒๐ ก.ค. ๖๕ นี้ โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๙) ซึ่งเคยลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ๓ บาท/ลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๕ เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูง</p> <p><b>ภาพรวมการใช้ น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง</b></p> <p>หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาขับเคลื่อน ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกขนส่งและรถโดยสาร คิดเป็น ร้อยละ ๖๕ ของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด โดยจำแนกเป็นน้ำมันดีเซลแต่ละชนิด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● น้ำมันกลุ่มดีเซลตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๖.๒๕ ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๔)</li> <li>● น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ๖๔.๗๓ ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๑.๙)</li> <li>● น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. ๖๒ ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ ๓.๔๙ ล้านลิตร/วัน</li> <li>● น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๒๐ มีปริมาณการใช้ ๐.๒๑ ล้านลิตร/วัน</li> </ul> <p><b>รัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมัน</b></p> <p>ตั้งแต่เดือนต.ค. ๖๔ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน ๓๐ บาทต่อลิตร เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพประชาชน โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยในการอุดหนุน รวมทั้งการลดภาษีสรรพสามิตเป็นการชั่วคราว ๓ เดือนตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. ๖๕ และการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันรักษาระดับค่าการตลาดไม่เกิน ๑.๔๐ บาท/ลิตร นอกจากนั้นได้มีการปรับส่วนผสมไปโอดีเซลเพื่อลดต้นทุนเนื่อน้ำมัน ซึ่งที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ใช้เงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลมาจนถึงปัจจุบันประมาณกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>แนวทางการบริหารราคาน้ำมันดีเซลในช่วงเดือนพ.ค. - มิ.ย. ๖๕ รัฐจึงจะช่วยสนับสนุนการตรึงราคาครึ่งหนึ่ง ( ๕๐%) นอกจากนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม เนื่องจากเป็นน้ำมันที่ใช้กับกลุ่มรถของผู้ที่มีกำลังจ่ายสูง เพื่อลดภาระ</p>	<p><b>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</b></p>

การชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และนำเงินในส่วนนี้ไปชดเชยให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตนอกจากช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้ว แต่ยังแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ซึ่งกองทุนนี้มีภาระดูแลดีเซลเกือบ ๑๐ บาทต่อลิตร มาตรการดังกล่าวจึงเป็นเพียงมาตรการทางภาษีระยะสั้นเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในภาคการผลิตและขนส่งในทุกอุตสาหกรรม ที่ราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน และในระยะยาวอาจก่ออุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

โดยก่อนหน้านี้รัฐได้พยายามออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมกว่า ๔๐ ล้านคน ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.๖๕ ใช้วงเงินในการดำเนินการ ๘๐,๒๔๗ ล้านบาท เป็นเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๙,๕๒๐ ล้านบาท กองทุนประกันสังคม ๓๕,๒๒๔ ล้านบาทงบประมาณ ๓,๗๔๐ ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑,๗๖๓ ล้านบาท การตรึงราคาน้ำมันที่ต่อเนื่องและยังมีที่คาดว่าจะยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยฐานะของกองทุนน้ำมันฯ ณ ๑๕ พ.ค. ๖๕ ติดลบอยู่ที่ ๗๒,๐๖๒ ล้านบาท

เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักผู้ก่อมลภาวะจึงต้องมีกรรมสรรพสามิต ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างจากผู้ผลิตสินค้า เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ และทะนุบำรุงท้องถิ่นต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งการลดภาษีดีเซลทุก ๑ บาท จะทำให้รายได้ภาครัฐหายไปเดือนละ ๑,๙๐๐ ล้านบาท หากลด ๓ บาทเหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้หายไปเดือนละ ๕,๗๐๐ ล้านบาท ดังนั้นการลดภาษีจึงพิจารณาใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น

ทางด้าน รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดูแลประชาชนไม่ให้แบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงจึงต้องใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยลดระดับราคาขายปลีก และปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลงลิตรละ ๕ บาท โดยให้อนุพันธ์ของน้ำมันดังกล่าว มีการปรับลดอัตราภาษีตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันที่ผสมอยู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ถึงความจำเป็นต้องต่อเนื่องในการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทั่วหน้า ขณะเดียวกันการส่งเสริมการประหยัด

พลังงานในภาคประชาสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยใช้กองทุนน้ำมันที่จำเป็นต้องใช้เงินกู้ รวมแล้วทั้งสิ้น ๗ หมื่นล้านบาท เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไป ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ต้องปรับราคาตาม ต้นทุนภาคขนส่ง โดยมีอีกหลายมาตรการที่ยังหาหรือร่วมกัน

#### **คุมเข้ม ๒๖ จังหวัดชายแดนสกัดการลักลอบขนน้ำมัน**

##### **นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย**

ว่า ขณะนี้มีหลายประเทศ เริ่มมีภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน รวม ๒๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการนำน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายหากพบพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ให้รีบแจ้งนายอำเภอในพื้นที่ทราบโดยทันที หรือแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

##### **แนวทางการสื่อสาร**

- ทำความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นในการพยุงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากเป็นต้นทุนสำคัญของภาคการผลิตและค่าขนส่ง ซึ่งหากปล่อยตามกลไกตลาดจะกระทบต้นทุนค่าครองชีพ
- เน้นย้ำ มาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก
- การลดภาษีสรรพสามิต อาจกระทบการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
- รณรงค์ประหยัดพลังงาน ผ่านการยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

<p><b>๒. แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเตรียมรับมือสังคมสูงวัย</b></p>	<p>กรม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๘๐ เดือนหน้า ๖ ยุทธศาสตร์รองรับอนาคต ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาประชากรให้ความสำคัญกับ ๓ ด้านได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเกิดอย่างมีคุณภาพ</li> <li>● การอยู่อย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ</li> <li>● การแก่และตายอย่างมีคุณภาพ</li> </ul> <p>โดยต้องมีวาระการพัฒนabanฐานของกระบวนทัศน์ใหม่และคำนึงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย และเจนเนอเรชั่น ที่จะส่งผลให้การดำรงชีวิตของประชากรในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว ปี ๒๕๖๕-๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์</p> <p><b>๑. การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการมีและการเลี้ยงดูบุตร</b></p> <p>๑.๑ ผลักดันประเด็นการพัฒนาพัฒนาแนวความคิดและทัศนคติครอบครัวเป็นวาระสำคัญของชาติ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติผ่านกลไกสถาบันครอบครัว เช่น ค่านิยมการยอมรับความเห็นต่าง (สศช.)</p> <p>๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการมีบุตรและการดูแลครอบครัว : พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลในการดูแลเลี้ยงดูบุตรและจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงชุมชนและเพิ่มบทบาทวิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นกลไกในการพัฒนา (พม. และ สธ.)</p> <p>๑.๓ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัวรวมถึงระบบสนับสนุนครอบครัวหลากหลายรูปแบบ : สนับสนุนวันลาเพื่อการดูแลครอบครัว อาทิ วันลาเพื่อดูแลบุตรหลังคลอดสำหรับผู้ชาย/ แก่ไขกกฎหมายสำหรับการมีครอบครัวหลากหลายรูปแบบอย่างเท่าเทียม (กระทรวงแรงงาน/ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนา/แรงงานไทย/สถานประกอบการ)</p> <p>๑.๔ จัดหาสิทธิประโยชน์ในการจูงใจและลดภาระจากการมีบุตร : จัดทำกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวที่คลอดบุตรทั้งด้านการเงินและบริการดูแลบุตร / ตั้งกองทุนภาคสมัครใจสำหรับแบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว (พม./รง.)</p> <p>๑.๕ ส่งเสริมการมีบุตรในกลุ่มประชากรที่ต้องการมีบุตรหรือกลุ่มผู้มีบุตรยาก : กำหนดให้การมีบุตรไม่ได้ด้วยตนเองหรือมีบุตรยากเป็นภาวะโรคหรือทุพพลภาพ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ</p>	<p><b>ประเด็นหลักทุกสื่อขยายผล</b></p>
--	---	--

	<p>(กค./พม./สปสช.)</p> <p>๑.๖ สร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ : สร้างและพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก (๐ - ๒ ปี) ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีครูพี่เลี้ยงที่มีใบอนุญาตมีองค์ความรู้กำกับและบริหารจัดการและระบบติดตามการดำเนินงาน (ศธ./อปท./ภาคประชาสังคมUNICEF)</p> <p><b>๒. การพัฒนาระดับผลิตภาพประชากร</b></p> <p>๒.๑ ส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ : ยกระดับระบบการศึกษา ให้มีสมรรถนะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ การสร้างทัศนคติด้านการเติบโต (growth mindset) / ขยายความครอบคลุมด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม (อว./ตศ./มท./กสศ.)</p> <p>๒.๒ พัฒนารูปแบบของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน : พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดกลุ่มทักษะ (Skill dusters) / และจัดทำฐานข้อมูลตลาดแรงงานและการวิเคราะห์อาชีพจำเป็นใหม่ ๆ (รง./ศธ./ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา / องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ)</p> <p>๒.๓ เพิ่มกำลังและคุณภาพแรงงานให้กับประชากรกลุ่มเปราะบาง : ส่งเสริมการจ้างงานตามสมรรถนะ เพื่อลดข้อจำกัดและอคติด้านอายุ / พัฒนาและบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในลักษณะที่ครอบคลุมหลายมิติ (พม./รง./ศธ./สธ./อปท./กสศ.)</p> <p>๒.๔ รักษาคนไทยที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให้ทำงานให้กับประเทศ : สนับสนุนแหล่งทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคมและเปิดโอกาสให้ดำเนินโครงการของรัฐ / พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการแรงงานทักษะสูง (อว./ตศ./อก./ก.พ.)</p> <p><b>๓. การยกระดับความมั่นคงทางการเงิน</b></p> <p>๓.๑ ส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางการเงิน : ส่งเสริมการออมและนวัตกรรมทางการเงินสำหรับประชากรทุกกลุ่ม (กค./ศธ./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /สถาบันการเงิน /กลุ่มสัจจะออมทรัพย์)</p> <p>๓.๒ การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมรายบุคคล / วางกลไกการให้คำแนะนำและช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้้อย่างเป็นระบบ และมีประกันภัยพื้นฐานในการพุงระดับรายได้ครัวเรือน (กค./มท./ธนาคารแห่งประเทศไทย)</p> <p><b>๔. การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดการตายก่อนวัยอันควร และมีระบบดูแลระยะยาวและช่วงท้ายของชีวิต</b></p>	
--	--	--

	<p>๔.๑ ยกระดับศักยภาพให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพในเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ / ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสุขภาพที่ดี (ศธ./สธ./อปท.)</p> <p>๔.๒ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ : พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่เชื่อมโยงการบริการสังคมและการแพทย์ / สนับสนุนการวางแผนดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินผู้สูงอายุ (สธ./อปท.)</p> <p><b>๕. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับทุกกลุ่มวัย</b></p> <p>๕.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม : ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะความปกติต่อไป (Next Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในมิติใหม่ (มท./อปท.)</p> <p>๕.๒ เพิ่มและกระจายพื้นที่สาธารณะให้มีความทั่วถึง : จูงใจให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการเพิ่ม และกระจายพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ (สธ./สสส./อปท.)</p> <p>๕.๓ พัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แห่งคุณภาพชีวิตที่ดี : นำร่องพื้นที่แห่งการเรียนรู้ระดับตำบล ในมิติด้านสภาพแวดล้อม ความเสมอภาค และการส่งเสริมการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ตลอดจนนำกลไกใหม่ ๆ มาปรับใช้ เช่น Social credit system (รง./สธ./อปท.)</p> <p><b>๖. การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ่น</b></p> <p>๖.๑ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ : กระจายอำนาจด้านการบริหารไปสู่ อปท. เพิ่มขึ้น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามความต้องการของพื้นที่ / สนับสนุนการวิจัยให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด รวมทั้งสร้างงานใหม่ ๆ ในพื้นที่ (อว./มท./อปท.)</p> <p>๖.๒ ดึงดูดคนไทยทักษะสูงในต่างประเทศและคนต่างชาติทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ : ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงทำงานต่อได้หลังจบการศึกษา กำหนดโควตาการนำเข้าแรงงานกลุ่มทักษะต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ / จูงใจแรงงานไทยทักษะสูง โดยทำการตลาดเชิงรุกในการสรรหาคณะ (Active recruitment strategies) (กต./ก.พ./BOI/สศช.)</p> <p>๖.๓ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันภายใต้</p>	
--	--	--

ความหลากหลาย : พัฒนากลไกการดูแลแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่น (มท./รง./สธ.)

๖.๔ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ : พัฒนาระบบที่นำไปสู่การนำเข้าแบบถูกกฎหมายเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกมิติ (รง./สธ./อก.)

**การดำเนินการเป็น ๒ ระยะ**

- ระยะเร่งด่วน เน้นการจัดการกับปัญหาที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ มุ่งให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เยียวยาครอบครัวที่เปราะบางและผู้ว่างงาน
- ระยะยาว มุ่งเน้นการสร้างครอบครัวคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประชากรรุ่นถัดไปให้มีคุณภาพและการเสริมความแข็งแกร่งของระบบการดูแลคนรุ่นพ่อแม่เมื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ตามแนวคิด “ชุมชนอายุ สุขภาวะดี มีงานทำ”

สำหรับอนาคตประชากรไทยระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงปี ๒๕๗๑ ที่มีจำนวนสูงสุดที่ ๖๗.๑๙ ล้านคน จากนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๗๒ เป็นต้นไป จำนวนประชากรรวมจะลดลงและในปี ๒๕๘๐ วัยเด็กจะมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ ๑๔.๓ แต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙.๘๕ และในอนาคตจะเกิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากโครงสร้างประชากรวัยแรงงานจะลดลงกว่า ๓ ล้านคนในทุก ๑๐ ปี ในขณะที่ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๓๗.๕๕ ล้านคนในปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๔๔.๗๑ ล้านคนในปี ๒๕๘๐ ทางออกหนึ่งคือ การใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงาน นอกจากนี้สัดส่วนผู้สูงอายุหญิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศชาย และผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ ขณะที่อัตราสูงวัยในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น

การเพิ่มขึ้นของประชากรเจนเนอเรชั่น Alpha ซึ่งเกิดในช่วงปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง เนื่องจากมีพลังความรู้ความสามารถที่มาก ขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้โลกนี้ดีขึ้น แต่การอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปอาจทำให้คนกลุ่มนี้ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อมนุษย์คนอื่นเท่าที่ควร ทำให้มีความเข้าใจระหว่างกันน้อยลง ไม่เคารพซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ต้องหาแนวทางตั้งรับอย่างเหมาะสม

**ตัวอย่างการปมเพาะทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน**

**เกิดการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม อาทิ หลายครั้งเราเห็นภาพ คลิปวิดีโอ**



ที่เผยแพร่ใน โซเชียล ถึงเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ของประชาชนจนนำไปสู่กับโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้ใช้รถด้วยกันเอง รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันตำรวจ ที่ไม่สามารถรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวของประชาชนได้ และไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ด้วยความอ่อนโยน สิ่งเหล่านั้นส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้น สุดท้ายมักจะจบด้วยการสำนึกผิดภายหลังพร้อมกับหอบกระเซาหลาย ๆ ไปขอโทษกับการกระทำของตัวเองที่ขาดสติ

**ตัวอย่างบทบาทของสื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้แบบผิด ๆ อาทิ ในโลกโซเชียลในขณะนี้ที่มีการติด #พ้อมึง ซึ่งเป็นชื่อเพลงของศิลปินกลุ่มหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าการใช้คำหยาบในสังคมไทย กลายเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถนำมาทำเป็นเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงและการเลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการอบรมและการปลูกฝังขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการพัฒนาประชากรในอนาคต**

นอกจากนี้แผนการพัฒนาประชากรยังรวมไปถึงแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐) รองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกทุกมิติ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม"

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ
๔. เพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๕ - ๕๙ ปี ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุในอีก ๑ - ๓๕ ปีข้างหน้า ให้ได้ตระหนักและเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตที่ดีในยามสูงอายุ

สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุฯ ฉบับนี้จะแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนใน ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐) ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการย่อย ๔ แผน ดังนี้

**แผนปฏิบัติการย่อยที่ ๑**

เตรียมความพร้อมของประชากรก่อนสูงวัย ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการออมเพื่อยามชราภาพ พัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติแบบหลายชั้น เป็นต้น
๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการชราภาพ ตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีและมีความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ
๓. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองอย่าง

	<p>ต่อเนื่อง รู้เท่าทันและสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๔. เร่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>๕. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับวัยสูงอายุ</p> <p><b>แผนปฏิบัติการย่อยที่ ๒</b> ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ เช่น ปฏิรูป หลักประกันยามชราภาพ เป็นต้น</li> <li>๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เช่น พัฒนาระบบ สุขภาพรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เป็นต้น</li> <li>๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคม</li> <li>๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อมเช่น ปรับสภาพ ที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอก</li> </ol> <p><b>แผนปฏิบัติการย่อยที่ ๓</b> ปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ๘ มาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แปลงแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติและผลักดันให้ ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนอย่างมีบูรณาการตั้งแต่ระดับชาติ สู่ระดับท้องถิ่น</li> <li>๒. ติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนปฏิบัติการด้าน ผู้สูงอายุ</li> <li>๓. ปฏิรูประบบกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินงานของทุกภาค ส่วน</li> <li>๔. วางระบบกำลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในระดับชาติและระดับพื้นที่</li> <li>๕. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการจัดการงานด้าน ผู้สูงอายุ</li> <li>๖. พัฒนาระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง</li> <li>๗. พัฒนาระบบปกป้องและฟื้นฟูผู้สูงอายุและครอบครัวในยาม เกิดวิกฤต</li> <li>๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานด้าน ผู้สูงอายุ</li> </ol> <p><b>แผนปฏิบัติการย่อยที่ ๔</b> เพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคม</p>	
--	---	--

	<p>สูงวัย ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ</li> <li>๒. ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ</li> </ol> <p><b>แนวทางการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทียบยกประเด็นเหล่านี้ เช่น คำพูด คำหยาบ พฤติกรรม ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น มาชวนคิดชวนคุย ให้เห็นต้นตอของ ปัญหา และวิธีการรับมือของผู้ใหญ่ (รวมถึง จนท.รัฐที่ต้อง เผชิญหน้ากับปัญหานี้โดยตรง)</li> <li>● เน้นย้ำ บทบาทของสื่อ โดยเฉพาะสื่อของรัฐ ที่ต้องทำหน้าที่ ปกป้องทางความคิดให้สังคม ให้เห็นว่าปลายทางของการใช้สื่อที่ ไม่เหมาะสม มีโทษอย่างไร</li> <li>● สื่อสารถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง "มีลูกเมื่อพร้อม ไม่ผลักรະให้ สังคม"</li> <li>● ทียบประเด็นย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าแต่ละหน่วยงาน ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างไร?</li> </ul>	
<p><b>ประเด็นอื่น ๆ และมติ ครม.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หลวงปู่แสง : เน้นใช้กลไกคณะสงฆ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อลดความขัดแย้งและไม่เป็นการบ่อนทำลาย ศาสนาในทางอ้อม (อ้างอิง รมต.อนุชาให้สัมภาษณ์)</li> <li>๒. การปฏิรูปการศึกษา เน้นแนวทาง Active Learning</li> <li>๓. Smart Farming ทางรอดและอนาคตของเกษตรกรไทย</li> <li>๔. ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ. งบฯ ๖๖</li> <li>๕. ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผู้ปลูกข้าวปี ๖๔ - ๖๕</li> <li>๖. งานเสวนา "Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" ๑๙ - ๒๐ พ.ค. ๖๕</li> <li>๗. ขยายผลประเด็นจากที่ประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ของสมาชิก APEC</li> </ol>	

## ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น

### ประเด็นที่ ๑ สก๊อปชีวิตที่ดีที่ชายแดนใต้ ตอนอ่านหนังสือเปิดความคิดชีวิตเปลี่ยน กับรถซาเล้งห้องสมุดเคลื่อนที่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานชีวิตที่ดีที่ชายแดนใต้ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล นำทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมใหม่ของ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นั่นคือ การทำห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่าน ที่ดัดแปลงรถซาเล้ง เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่พี่น้องประชาชน

หากท่านใด ได้มีโอกาส ไปเที่ยว ที่ตลาดสวนไผ่ ผัง ๗ ณ วัดนิคมพัฒนาราม(วัดผัง ๗) อ.มะนัง จ.สตูล ท่านก็จะ ได้พบกับ รถซาเล้ง ที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน. อำเภอมะนัง มาให้บริการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หรือวันที่มีการจัดตลาดนัดพิเศษ

น.ส.นริศรา พงศ์หลง บรรณารักษ์ กศน.อ.มะนัง จ.สตูล เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ห่างเหินจากการอ่านหนังสือ เนื่องจาก มีการค้นหาข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ หรือแม้แต่ ความบันเทิง ผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึ่งวิถีชีวิตเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ กศน. อำเภอมะนัง ภายใต้การมีส่วนร่วม ของศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ ได้หากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าถึง การอ่านได้มากขึ้น จนเกิดเป็นแนวคิดการนำเอารถซาเล้ง มาเป็นรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านให้บริการประชาชน ซึ่งเริ่มจากการหารถจักรยานยนต์ (เนื่องจากงบประมาณมีน้อย) เพื่อทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับบริจาครถจักรยานยนต์จากนายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต ๒ จากนั้น เจ้าหน้าที่ของ กศน. อำเภอมะนัง ร่วมกับศิษย์เก่า หางบประมาณอีกส่วนหนึ่งจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล นำมา ตกแต่งรถให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจ จนสามารถออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอำเภอมะนัง เช่น ตลาดนัดชุมชน กิจกรรมอำเภอยิ้ม และโครงการบ้านสุขุมชนในพื้นที่

น.ส.นริศรา พงศ์หลง เล่าอีกว่า ปัจจุบัน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน. อำเภอมะนัง เป็นรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะที่ตลาดสวนไผ่ ผัง ๗ เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดไว้ทั้งวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ที่สนใจได้อ่านหนังสือที่

จัดเตรียมไว้ภายในรถ มีทั้งหนังสือนิทาน หนังสือเกี่ยวกับการเกษตร สารสุขภาพ สมุนไพรแก้โรค และ นิตยสารความบันเทิง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร้อยลูกปัด ที่ใช้เป็นสายสร้อยคล้องแมส ร้อยข้อมือ กิจกรรมการระบายสี หรือกิจกรรมอื่น ๆ มาเสริมเพิ่มเติมจากการให้บริการหนังสือ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่มีการดัดแปลงภายใต้การดำเนินงานของ กศน.อำเภอมะนัง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำกัดด้วยงบประมาณและบุคลากร แต่สามารถให้บริการเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

#####

เรื่องราวดี ๆ ที่นี้..สตูล ที่นี้..ชายแดนใต้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล/รายงาน

## ประเด็นที่ ๒ จ.นราธิวาส แลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งทั้งเมืองพร้อมกันทั้ง ๑๓ อำเภอ สร้างกระแสการกีฬาให้ชาวประชาชนใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๕ ที่ผ่านมา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พลโท ธีรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ ๔ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรณนพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๔ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬา นราธิวาส” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกัน ทั้ง ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส

โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนราธิวาส ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาโดยตลอด สามารถสร้างนักกีฬาระดับประเทศ ซึ่งการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญ และมีการส่งเสริมมาโดยตลอด ด้านมาตรการการป้องกันโรคโควิด๑๙ ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีมาตรการ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ ประกอบกับทางรัฐบาลได้เปิดประเทศ และเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน กว่าหนึ่งหมื่นหกพันคน และคาดว่า เมื่อถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้ จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่จังหวัดนราธิวาส

ด้าน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า นอกเหนือจากงานด้านความมั่นคง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังคงปฏิบัติควบคู่ไปกับงานการพัฒนาเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการทุกส่วนที่ทำให้กิจกรรมเกิดขึ้น เพราะห่างเหินมานาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้หันมาดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคภัย

ต่างๆ ดังคำกล่าวที่ว่า "สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องมาออกกำลังกาย" และเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดนราธิวาสมีเยาวชน และประชาชนที่มากความสามารถในหลากหลายด้าน สามารถไปไกลถึงทีมชาติ กิจกรรมในครั้งนี้ยืนยันได้ว่าชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีสิ่งใดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ ส่วนหน้าได้ให้การสนับสนุน สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ ยินดีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วมกิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ทั้ง ๑๓ อำเภอ ซึ่งจะร่วมวิ่งพร้อมกัน ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้ และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกด้วย

#####

#### สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส/รายงาน

หมายเหตุ : สื่อบทนี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรมค่ะ

.....